

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

BLAND – เหมือนจะมีอะไร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จากที่ไม่เคยดู จากที่เคยบอกหลายๆ ท่านไปว่า เป็นหุ้นที่หนักมากเอาเรื่อง จะว่าไป ก็ไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไร เล่นยาก หรือจะอะไรๆ ก็ตาม... แต่ระยะนี้ เห็นมีหลายๆ ท่าน มาถามกันมากขึ้น ถามกันบ่อยๆ เลยเกิดอาการให้สงสัย ถึงขั้นกลับมาเปิดกราฟดูใหม่อีกที ที่ไหนได้ จะเข้าไปใหม่ หรือทำไมขึ้นมาได้ดีกว่าที่คาด... จะเรียกว่า ก่อนหน้านั้น แม้เขาจะเล่นสั้น หรือเล่นจบในวันยากมากๆ นั่นแหละ ถ้าดูดีๆ เขามีรอบใหญ่ๆ ให้นำสนใจอยู่เหมือนกัน... ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า นี่กำลังจะเอารอบใหญ่ๆ ละมั้ง หรือไม่ก็เหมือนจะต้องมีอะไรในกอไผ่ ที่เราขังมองไม่เห็น แต่กลุ่ม Smart Money อาจจะเห็นมาก่อนแล้วนะ ราคาถึงได้ค่อยๆ ชยับขึ้นมาแบบนี้ ดูที่ปริมาณการซื้อขายระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ก็ช่ย่อยๆ เสียทีไหน... เอาเป็นว่า ไม่รู้อะไรในกอไผ่ ก็ไม่เป็นไรครับ ขอเล่นทางเทคนิคตามๆ ไปก่อนก็แล้วกัน เพราะอย่างไรเสีย ก็เคยมีคนกล่าวไว้ว่า “เทคนิค ไม่เคยหลอกใคร” มีแต่เราที่แหละ ที่จะหลอกตัวเอง... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้น วันนี้เป็นวันศุกร์ ถ้าอยากเห็นภาพของกราฟ และคำบรรยายเข้าใจง่าย ๆ ก็รอดตามชมกันที่ช่อง Money Channel ช่วงเวลา 9.30 น. (มีทุกวัน พุธ และ ศุกร์ นะ)... ซึ่งเหนือเมฆก็ว่าไปตามเทคนิค เวลาดูดีก็บอกว่าดี แล้วถ้าผิด ก็เคยกล่าวถึงจุดแก้ไข ยิ่งงี้ก็ยิ่งทันท ถ้าจะเสียหาย ก็เสียหายน้อยที่สุด... อย่างระดับ 1800+/- ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่อะไรเหมือนดี แต่ก็กล่าวไว้ว่า ถ้าจะลงต่ำๆ จนขาดทุนได้นั้น ไม่ต้องกลัว มันลงไปลึกแค่ไหน ก็จะขึ้นมาที่ 1800 ให้ได้คิดปรับพอร์ตอีกทีนะ...(ก็เกิดไปแล้ว ทำไปแล้ว)

ดูตามเกม...

ไม่ว่าจะมีเกมนอกในอย่างไร หรือ จะเล่นเพื่อหาทางเกี่ยวเนื่องไปที่ตัวลูก หรือตัว BLAND-W4 หรือเปล่าไม่รู้ ... แต่ดูราคาในการเล่นในวันวานแล้ว ก็น่าจะต้องไม่พลาดสายตาไว้อ่อน

แนวรับ : ... 1.92-1.89 ก็ยังน่าสนใจ ต่ำกว่า 1.87 ลงมา ถือว่า คิดผิด

เป้าหมาย : ... 2.00-2.10 น่าจะพอคาดหวังได้ หรือ รอบยาวดู 2.2-2.3

Price Chart...(BLAND)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BLAND... เด่ววันเสาร์ที่ 12 พค. นี้ เรา จะเจาะลึกกันที่เรื่องของ MA. หรือ เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆ แต่จะเป็น Workshop ที่ทำให้ลูกค้าใครโครงการที่เปิดมา เมื่อเร็วๆ นี้ คือ UTRADE-U Team ... โดยเหนือเมฆ จะเปิดคอร์สประเดิมด้วยเรื่องง่ายๆ อย่าง MA. นี่แหละ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวคิดกับเครื่องมืออื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะ เป็น Indicator หรืออะไรก็ตาม ใช้แนวคิดที่ง่าย แต่สามารถเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว แล้วท่านจะรู้ว่า สูงสุดคืนสู่สามัญ ก็มีเทคนิครวมด้วย ไม่ว่าจะท่านจะมองยาวๆ หรือ เล่นสั้นเป็นรอบ หรือ เล่นสั้นๆ แบบ 1-2 วัน... แค MA. เรื่องเดียว ก็คุ้มหุ้น ได้อย่างออร์อัยแล้วละครับ (ภาพนี้ MA20&MA40)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน